



ที่ ศธ 0530.10/542

คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม 44150

27 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ครั้งที่ 4  
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดและกำหนดการการอบรมฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วยศูนย์บริการวิชาการ คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงาน  
ที่ดำเนินงานเรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุกแก่สังคมและชุมชน โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และพัฒนา  
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และศูนย์ฯ  
จะจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ  
ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจในการทำวิจัย  
ได้เข้าใจแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  
เชิงปริมาณและสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมฯ  
จะจัดระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง MBS 200 คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย  
มหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่ข่าวการอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมและ  
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.mbs.msu.ac.th/mbs\\_training](http://www.mbs.msu.ac.th/mbs_training) ทั้งนี้คณะฯ ได้มอบหมายให้  
นายพิษณุ คุณชื่น เป็นผู้ประสานงาน หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่เบอร์ 08-1661-0475  
หรืออีเมล [phitsanu.k@acc.msu.ac.th](mailto:phitsanu.k@acc.msu.ac.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมฯ ดังกล่าว และ  
ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ สังศรีโรจน์)

คณบดีคณะกรรมการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์บริการวิชาการ คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3608 โทรสาร 0-4375-4422

